

# TRONG SỐ NÀY

## **Xây dựng Đảng**

- Miền Nam trong trái tim Người.

*Hoài Anh* 3

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại.

*BBT* 8

- Đảng bộ huyện Cù Lao Dung: Những chuyển biến tích cực công tác xây dựng Đảng.

*Thái Hòa* 13

## **Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

- Học Bác về tinh thần khiêm tốn, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân.

*Phòng LLCT-LSD* 18

## **Thông tin sinh hoạt chi bộ**

### ***Thông tin trong tỉnh***

- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tháng 4-2024 21

- Một số thông tin nổi bật của tỉnh Sóc Trăng tháng 4-2024 28

- Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5-2024 33

### ***Thông tin trong nước*** 36

- Một số điểm sáng về kinh tế - xã hội Việt Nam quý I-2024

- Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

- Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

- Một số giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

### ***Tình hình thế giới***

49

- Một số kết quả chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican thăm Việt Nam

### ***Văn bản mới***

54

- Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

## **Thực tiễn - Kinh nghiệm**

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. *Thái An*

56

- Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. *Mai Khôi*

60

- Hòa Tú 1 quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. *Thanh Hiền*

64

- Tấm gương cô giáo 32 lần hiến máu tình nguyện. *Sóc Ca*

69

- Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. *Chí Cường*

72

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. *Sở Tư pháp*

76

- Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo. *BHXH Việt Nam*

78

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  
(19/5/1890 - 19/5/2024)

# Miền Nam trong trái tim Người

**HOÀI ANH**

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho đồng bào và chiến sỹ miền Nam những tình cảm thiêng liêng, cao quý; luôn mong muốn chờ ngày đất nước hòa bình, thống nhất để được vào thăm nhân dân miền Nam ruột thịt. Những ngày này, khi tháng 5 về, bằng tất cả lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, với niềm tự hào khi luôn được ở trong “trái tim Người”, chúng ta nguyện sẽ luôn phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong mỏi.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Và suốt cuộc đời, Người luôn canh cánh một niềm mong mỏi mang lại hòa bình, độc lập,

tự do, chủ quyền, thống nhất cho Tổ quốc.

Là một nước đất không rộng, người không đông, nhưng Việt Nam luôn phải đương đầu với các thế lực hùng mạnh, các đế quốc lớn trên thế giới, cùng có chung một chủ trương, thủ đoạn “chia để trị” nhằm mục đích

“phá vỡ tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong lòng người An Nam và tạo ra những mối xung khắc giữa anh em ruột thịt với nhau” như Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ trong “Bản án chế độ thực dân Pháp” viết vào năm 1925. Trong điều kiện đó, quá trình dựng nước và giữ nước, người Việt Nam từ bao đời luôn nhắc nhở nhau “Nhiều điều phải lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng” và đã hình thành nên truyền thống đoàn kết Việt Nam.

Mang trong mình tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và truyền thống đoàn kết Việt Nam, từ ngày Bác rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đến khi trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam là 30 năm. Suốt 30 năm ấy cho đến ngày từ già cõi đời, dù phải đi qua nhiều gian khó, hiểm nguy, song Bác luôn kiên định với mục đích vĩ đại và duy nhất là độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội; luôn yêu thương, bao dung, trí tuệ, bản lĩnh và nhiệt huyết cống hiến không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà cho tất cả nhân loại. Và cũng trong suốt thời gian ấy, Bác luôn mang trong trái tim mình tình yêu thương đặc biệt với đồng bào miền Nam, luôn đau đáu mong một lần vào thăm miền Nam mà không thực hiện được, như Người từng bộc bạch: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi!”.

Có rất nhiều mẫu chuyện hết sức xúc động về tình cảm của Bác dành cho đồng bào miền Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ những năm tháng chống Pháp gian khổ, đến cuộc đấu tranh chống Mỹ khốc liệt, bao giờ và ở đâu, Bác luôn dành cho quân và dân miền Nam sự quan tâm, động viên, khích lệ.

Chẳng hạn vào tháng 9/1954, trong thư viết gửi bộ đội và gia đình cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, Bác

không quên nhắc đến miền Nam với niềm mong ước thiết tha ngày Bắc - Nam sum họp: “Đến ngày hòa bình đã được củng cố, thống nhất được thực hiện, độc lập dân chủ đã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về quê cũ. Lúc đó rất có thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của chúng ta”. Hay tại Hội nghị Fontainebleau (Pháp), tháng 7/1946, Bác tuyên bố: “Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Trong cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, đồng bào miền Nam chiến đấu kiên cường, Bác luôn theo dõi chặt chẽ tình hình miền Nam, từng bước đi của cách mạng và chiến sự miền Nam, để động viên tinh thần chiến sĩ và nhân dân. Bác đã gửi tới miền Nam hàng ngàn bức thư, bức điện với lời thăm hỏi ân cần, tha thiết. Bằng tất cả tin yêu, mền phục, tin

tưởng, tự hào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng nhân dân miền Nam danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc” và tặng phụ nữ miền Nam 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vì hoàn cảnh chiến tranh ác liệt nên Bác chưa thể vào thăm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam, nên khi có các đoàn đại biểu của miền Nam ra miền Bắc, Bác đều sắp xếp thời gian gặp gỡ. Chính tại Phủ Chủ tịch, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong những năm cuối của cuộc đời đã lưu giữ rất nhiều hình ảnh miền đất phương Nam của Tổ quốc. Nơi đó có cây vú sữa, cây dừa miền Nam được Bác tự tay chăm sóc như gửi gắm trong đó tất cả niềm nhớ nhung, thương yêu miền Nam ruột thịt.

Năm 1969, khi tiếp nhà báo Marta Rojas (báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba),

Bác đã chân tình: “Tôi nghĩ rằng, tôi chưa làm tròn nghĩa vụ cách mạng của tôi đối với đồng bào miền Nam. Mặc dù vậy, tôi biết rằng, đồng bào miền Nam vẫn yêu quý tôi như tôi yêu quý đồng bào. Ở miền Nam, tôi không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh mà là Bác Hồ”.

Hiện nay, khi đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, chúng ta sẽ thấy bút tích của Bác trong bức thư gửi đồng chí Lê Duẩn đề ngày 10/3/1968, khi Bác đang điều trị bệnh. Bằng những dự cảm về sức khỏe của mình, Bác viết “Nhớ lại hồi Nô-en năm ngoái, chú có ý khuyên Bác đi thăm miền Nam sau ngày ta thắng lợi hoàn toàn... Nhưng nay chỉ đổi chữ “sau” thành chữ trước ngày thắng lợi hoàn toàn, tức là đi thăm khi anh em trồng đang chuẩn bị mở màn thứ 3”. Bức thư dùng rất nhiều lần từ “trồng” mà nhân dân Nam bộ thường dùng, có nghĩa là “trong ấy”. Điều

này cho thấy, dù không vào thăm được miền Nam nhưng tình cảm của Bác dành cho miền Nam sâu đậm đến thế nào. Trước đó, để thuyết phục các đồng chí trong Bộ Chính trị, Bác đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng từ hình thức đi cho tới thời gian, lịch trình cụ thể.

Kế hoạch ấy vẫn không thực hiện được. Cho đến tháng 8/1969, Bác nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nghe báo cáo tình hình chiến trường, vẫn theo dõi bản đồ chiến sự miền Nam. Mỗi khi tỉnh dậy sau cơn mệt nặng, bao giờ Bác cũng hỏi tin tức về miền Nam. Trước giờ phút lâm chung, khi đang nằm trên giường bệnh, một lần tỉnh dậy Bác Hồ nói muốn uống nước dừa. Hiểu rõ tình cảm của Bác với miền Nam, anh em phục vụ đã hái dừa trên hai cây dừa trồng trước Nhà sàn, lấy nước dâng Bác. Người đã nhấp một chút nước dừa miền Nam như muốn mang về cõi vĩnh hằng hình ảnh của miền Nam yêu dấu.

Miền Nam là niềm đau đáu nhớ thương, là nỗi canh cánh nhớ mong mà cho đến tận lúc cuối cùng, trước khi đi xa, Người vẫn không nguôi thương nhớ. Người khẳng định ngay ở phần đầu bản Di chúc: “Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam, Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ”...

Đáp lại tình cảm thiêng liêng của vị lãnh tụ thiên tài kính yêu của dân tộc, với sự góp sức to lớn của hậu phương miền Bắc, đồng bào miền Nam anh dũng, kiên cường đánh bại hàng loạt âm mưu chiến lược của Mỹ - ngụy và giành thắng lợi cuối cùng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - chiến dịch vĩ đại mang tên Bác. Chiến thắng đó là bài ca hào hùng dâng Bác, là cách để đồng bào miền Nam đáp lại tình thương yêu của Bác dành

cho mình và cũng để thực hiện niềm mong mỏi “Bắc Nam sum họp một nhà” mà cả cuộc đời Người ao ước.

Dù không thực hiện được niềm mong ước đón Bác vào thăm, nhưng khắp mọi nơi trên vùng đất Nam bộ đều lập Đền thờ Bác, có những đền thờ được lập nên ngay trong khói lửa khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho tấm lòng thủy chung, son sắt của nhân dân miền Nam dành cho Bác.

Và ngày nay, với niềm tự hào khi luôn được ở trong “trái tim Người”, được Bác dành cho một vị trí đặc biệt, Nam bộ cùng với mọi miền Tổ quốc đang kể vai sát cánh vượt qua thách thức, khó khăn, phát huy truyền thống hào hùng, vươn đến tương lai, cùng nhau đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong mỏi.□

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  
(7/5/1954 - 7/5/2024)

## Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

*Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp chúng ta thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến bờ vinh quang. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.*

### Bản anh hùng ca hào hùng

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp đã âm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai đối với Việt Nam.

Với ý chí “*thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ*”, dù chính quyền cách mạng còn non trẻ, đời sống nhân dân còn muôn vàn khó khăn, toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn một lòng, một dạ đoàn kết xung quanh Đảng, Mặt trận Việt Minh, nhất tề đứng lên



hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo vệ đất nước với niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng.

Tiếp đó, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của thực dân Pháp, làm nên các chiến thắng vang dội, gồm Việt Bắc thu đông 1947 và Biên giới 1950, tạo bước chuyển cơ bản cho cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn mới - giai đoạn ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc bộ, mở các cuộc tấn công và phản công địch. Qua thắng lợi của các chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952), Tây Bắc 1952, Thượng Lào 1953, vùng giải phóng của ta được mở rộng, chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, lực lượng vũ trang cách mạng trưởng thành nhanh chóng; cục diện chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương chuyển biến mạnh

theo chiều hướng có lợi cho quân và dân ta.

Ngày 25/1/1954, các đơn vị bộ đội ta ở vị trí tập kết sẵn sàng nổ súng theo phương châm tác chiến “*đánh nhanh, giải quyết nhanh*”. Nhận thấy địch đã tăng cường lực lượng phòng ngự vững chắc ở Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Chiến dịch đã thay đổi phương châm tác chiến sang “*đánh chắc, tiến chắc*”.

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn thành, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành ba đợt trong gần hai tháng, gồm:

*Đợt 1:* Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/1954. Quân ta đã mưu trí, dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ hệ thống phòng ngự trên hướng Bắc và Đông Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; mở toang cánh cửa cho quân ta

tiến xuống vùng lòng chảo và khu trung tâm. Hai tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của địch bị tiêu diệt gọn, một tiểu đoàn khác và 3 đại đội ngụy Thái tan rã.

*Đợt 2:* Từ ngày 30/3 đến ngày 30/4/1954. Quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía Đông phân khu trung tâm. Ta đã tiêu diệt khoảng 5.000 tên địch, trong số đó gồm 4 tiểu đoàn và 9 đại đội (chiếm khoảng một nửa tổng số quân địch ở phân khu Bắc và phân khu trung tâm); khống chế được phần lớn điểm cao phía Đông, phát triển trận địa tới sát sân bay; thắt chặt vòng vây, chia cắt, khống chế các khu vực còn lại trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; kiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm.

*Đợt 3:* Từ ngày 1/5 đến ngày 7/5/1954. Quân ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở phía Đông, diệt

một số cứ điểm phía Tây và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 17 giờ, ngày 6/5/1954, pháo binh và hỏa tiễn của ta bắn dữ dội vào các cứ điểm địch, mở đường cho bộ binh tiến công. Tại khu đồi A1, sau khi cho nổ 1 tấn bộc phá tiêu diệt hầm ngầm địch, bộ đội ta chia làm nhiều mũi, theo các đường hào đánh lên đỉnh đồi. 17 giờ 30 phút, ngày 7/5/1954, Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ Bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Ngay trong đêm đó quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch tháo chạy về Thượng Lào, đến 22 giờ toàn bộ quân địch bị bắt làm tù binh.

Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống nhiều quân

địch. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, đây là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, *“được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”*.

### **Nguồn sức mạnh to lớn**

Tiếp nối Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn

vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Trong gần 40 năm đổi mới, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển nhanh và bền vững; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố, nâng cao. *“Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”* - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.

Ngày nay, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của

Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Bên cạnh đó, kế thừa và phát huy truyền thống hòa hiếu của dân tộc; coi trọng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước trên thế giới, tạo thế đan xen có lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng phương pháp hòa bình; không sử dụng

vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với nước khác.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp chúng ta thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến bờ vinh quang. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. □

**BBT**

**Đảng bộ huyện Cù Lao Dung:**

# **Những chuyển biến tích cực của công tác xây dựng Đảng**

## **THÁI HÒA**

*Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, những năm qua, Đảng bộ huyện Cù Lao Dung luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.*

*Cùng với việc cụ thể hóa thi hành Điều lệ Đảng, công tác xây dựng Đảng của huyện Cù Lao Dung đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.*

## **Đồng bộ các giải pháp**

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIII và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy đã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tế địa phương; trong đó xác định rõ mục tiêu, giải pháp để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lối sống tích cực, có trách nhiệm trong nhân dân, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, xem đây là nhiệm vụ căn bản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh

công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội tham gia hưởng ứng và tích cực thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, quan tâm làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trung thực, trách nhiệm, nêu gương trong thực thi nhiệm vụ theo tinh thần Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị.

Song song đó, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và theo phân cấp quản lý; chính sách cán bộ đảm bảo kịp thời, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chế độ tiền lương cho cán bộ thuộc biên chế khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Huyện ủy quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng lớn mạnh thông qua việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc nâng cao năng

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định nhằm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc nắm tình hình bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo sâu sát, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, ngành liên quan theo quy chế. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Công tác vận động quần chúng của Đảng luôn được chú trọng nhằm phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp được chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu

quả, kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh...

Những năm qua, Đảng bộ huyện Cù Lao Dung xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay là phải thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt thi hành Điều lệ Đảng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở. Theo đó, việc xây dựng quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng được chú ý đổi mới cả về hình thức và nội dung; tính cụ thể hóa trong các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng bước đầu được xác định rõ.

### **Kết quả toàn diện**

Với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua những giải pháp phù hợp, chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định; cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống

chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Cù Lao Dung những trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Thông qua công tác tư tưởng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu và lý tưởng của Đảng, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng; có trách nhiệm và động cơ đúng đắn; gương mẫu, tận tụy với công việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức bộ máy cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ, đã

thành lập, chia tách, chuyển giao đối với 5 tổ chức cơ sở đảng, đến nay Đảng bộ huyện có 41 tổ chức cơ sở đảng với 5 loại hình. Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; lãnh đạo đảng viên, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phần lớn các tổ chức cơ sở đảng đều chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt lệ, chất lượng sinh hoạt được đổi mới. Qua đánh giá xếp loại hằng năm, có trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu Nghị quyết là 85%); qua đó, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm liền.

Những năm qua, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới của huyện Cù Lao Dung đều đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã bồi dưỡng, kết nạp mới 469/420 đảng viên, đạt gần 112% chỉ tiêu Nghị quyết; công tác kết nạp đảng viên luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục

theo quy định Điều lệ Đảng.

Song song đó, công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp và phát huy tác dụng, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch 24 cán bộ cho các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; phê duyệt quy hoạch 247 cán bộ cho các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Huyện ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đến nay, toàn huyện có hơn 99,4% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện (không tính viên chức ngành giáo dục, y tế) được đào tạo đạt tiêu chuẩn quy định; có 9,55% đạt trình độ sau đại học; có gần 90% cán bộ, công chức cấp xã đạt trình độ theo tiêu chuẩn quy định. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiêu biểu về chính trị,



tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; công chức, viên chức có năng lực, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại. Bên cạnh đó, với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã tạo chuyển biến trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng đổi mới về nội dung và hình thức; thực hiện ngày càng hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động công tác cứu trợ nhân đạo, hiến máu tình nguyện, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết... Qua đó, góp phần quan trọng vào việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện.

Việc phát huy dân chủ của các cấp ủy, tổ chức đảng theo

Điều lệ Đảng được thực hiện tốt. Qua đó, phát huy được vai trò của tập thể và trách nhiệm cá nhân, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự rèn luyện. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm có sự đổi mới, cải tiến, đã khắc phục được tính hình thức, bảo đảm thực chất. Từ đó, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Có thể nói, với tinh thần trách nhiệm chính trị cao của Ban Thường vụ Huyện ủy, của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, huyện Cù Lao Dung đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Kết quả đạt được chính là nền tảng, là cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. □

## *Học Bác về tinh thần khiêm tốn,* **luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân**

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tuy đã đi xa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông, đất nước, sống mãi trong trái tim dân tộc và nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu; một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống sáng ngời. Một trong những điều ấy là tấm gương mẫu mực về đời sống trong sáng, nếp sống giản dị, khiêm tốn, cần kiệm, liêm chính. Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), bản tin Thông báo nội bộ trân trọng trích một mẫu chuyện kể "Một dịp sinh nhật Bác".

### **Mẫu chuyện**

... Tháng 5, sắp tới kỷ niệm ngày sinh của Bác. Năm trước, vào dịp này, Thường vụ đề nghị Bác cho tổ chức lễ sinh nhật, Bác từ chối và làm một bài thơ:

*"Vi nước chưa nên nghĩ đến nhà,  
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già.  
Chờ cho kháng chiến thành công đã,  
Bạn bè ăn mừng sinh nhật ta."*

Trong những năm kháng chiến, mỗi dịp 19 tháng 5, quân dân cả nước đều lập những chiến công chúc thọ Bác, nhưng ở cơ quan Trung ương chỉ tổ chức một buổi họp mặt đơn giản. Năm nay, Bác tròn 60 tuổi, nhiều quốc gia lại vừa công nhận Việt Nam, những vị nguyên thủ chắc chắn sẽ có điện mừng Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong ngày này.

Chúng tôi thấy cần tổ chức lễ mừng sinh nhật Bác trọng thể. Những lời đề nghị trong các cuộc họp Thường vụ Trung ương và Hội đồng Chính phủ đều bị Bác khước từ. Nhưng cuối cùng thấy mọi người vẫn tiếp tục đề bạt nguyện vọng, Bác chấp nhận sẽ có một buổi tiếp đại biểu Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể và quân đội nhân cuộc họp Hội đồng Chính phủ sẽ được triệu tập vào dịp này.

Ban tổ chức sinh nhật Bác họp nhiều lần trao đổi về nội dung, muốn sao cho buổi lễ long trọng và mang nhiều ý nghĩa. Nhiều bộ trưởng nhận được đề nghị của Ban tổ chức chuẩn bị tiết mục văn nghệ đóng góp vào chương trình.

Cuộc họp Hội đồng Chính phủ được Bác ấn định vào ngày 21 tháng 5, hai ngày muộn hơn sinh nhật Bác.

Buổi sáng, khi chúng tôi tới địa điểm họp, Bác đã có mặt. Bác hẹn sẽ tiếp các đoàn đại biểu vào 4 giờ 30 chiều.

Đúng giờ, các đại biểu y phục chỉnh tề đã tề tựu đông đủ, nghiêm trang tại phòng

họp. Ngôi nhà bằng tre nứa giữa rừng sâu, bữa nay bừng sáng với những ngọn đèn điện chạy bằng máy nổ. Đồng chí trưởng ban tổ chức cầm trong tay một bản chương trình dài gồm những nghi thức và trình tự những người phát biểu, hát, đọc thơ. Nhưng khi Bác xuất hiện thì cả chương trình bị phá vỡ. Bác vui vẻ thăm hỏi từng đại biểu, yêu cầu những ai Bác mới gặp lần đầu tự giới thiệu, sau đó chuyện trò thân mật với mọi người. Không còn chỗ cho những nghi thức long trọng, kể cả những lời chúc tụng, ca ngợi công đức mà cả đoàn đã dày công chuẩn bị.

*(Trích Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, NXB Thông tin và Truyền thông, 2014)*

## **Học tập và làm theo Bác**

Trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, dù ở nơi đâu và trong hoàn cảnh nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ phong cách khiêm tốn, giản dị trong từng lời nói và việc làm. Vì không muốn tốn kém tiền bạc, thời

gian của nhân dân mà Bác từ chối những lễ nghi phiền phức trong dịp kỷ niệm ngày sinh của mình. Bởi theo Bác, đức tính khiêm tốn, cần kiệm, liêm chính là những phẩm chất đáng quý của người công bộc, “đầy tớ” của nhân dân.

Sinh thời, Bác Hồ luôn căn dặn cán bộ, đảng viên các cấp: “Đảng viên, cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng; phải luôn luôn thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; phải chống quan liêu, mệnh lệnh, giữ gìn đoàn kết nhất trí trong Đảng, chăm lo xây dựng khối đoàn kết toàn dân”, “Cán bộ phải đoàn kết nhất trí, giữ vững đạo đức cần, kiệm, liêm, chính; kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí; hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Chính phủ và pháp luật của Nhà nước”. Bởi theo Bác: “Trong mọi việc, chúng ta chỉ có một mục đích, là phụng sự đồng bào, phụng sự Tổ quốc. Chúng ta chỉ có

một phương châm, là chí công vô tư”.

Từ những lời dạy của Người, mỗi cán bộ, đảng viên, bằng hành động cụ thể của mình cần gương mẫu trong lối sống, thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, ra sức phục vụ lợi ích chung của nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; không ngừng rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trên từng cương vị công tác của mình, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải học tập, tu dưỡng và rèn luyện mình một cách tự giác, thường xuyên các đức tính quý báu ấy; hãy bắt đầu bằng những việc làm tốt, dù nhỏ nhưng có ích cho sự nghiệp chung của Đảng và Nhà nước. Làm được điều này cũng chính là để xứng đáng với sự tin yêu của quần chúng nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển thịnh vượng, bền vững trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. □

**PHÒNG LLCT-LSĐ**

## TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 4-2024

*Trong tháng 4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 01/CTr-UBND, ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 2024 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng trong tháng 4 đạt được một số kết quả khả quan.*

### **Nông nghiệp, nông thôn**

Toàn tỉnh xuống giống 210.240ha lúa, tăng 3,68% so cùng kỳ năm 2023; đã thu hoạch gần 82% tổng diện tích xuống giống, với tổng sản lượng 1,18 triệu tấn, tăng 8,5% so cùng kỳ (sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm 94% và lúa đặc sản, thơm các loại chiếm 57%). Tình hình tiêu thụ lúa nhìn chung tương đối thuận lợi, tuy giá lúa giảm từ 350 - 850 đồng/kg

so với tháng trước nhưng giá lúa tăng từ 925 - 1.250 đồng/kg so cùng kỳ (*nguyên nhân giá lúa giảm do vụ Đông Xuân thu hoạch tập trung, sản lượng lớn*); trong đó, lúa thường có giá dao động từ 7.000 - 8.400 đồng/kg, lúa thơm nhẹ từ 7.600 - 8.400 đồng/kg, lúa đặc sản từ 8.100 - 10.500 đồng/kg.

Tổng diện tích gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày toàn tỉnh là 25.030ha, tăng 0,06% so cùng

kỳ năm 2023. Cây ăn trái hiện có 28.718ha, tăng 0,79% so cùng kỳ; diện tích dưa 8.750ha, tăng 4%. Tình hình tiêu thụ một số loại rau màu, cây ăn trái trong tháng 4 chưa ổn định do giá vẫn còn tăng/giảm (tùy loại); giá các loại rau màu tăng từ 1.000 - 7.500 đồng/kg; giá một số loại cây ăn trái tăng từ 1.500 - 2.500 đồng.

Tổng đàn gia súc hiện có 225.356 con, tăng 0,82% so cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm 6,8 triệu con, tăng 2,8%. Tình hình tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi thuận lợi, giá tăng từ 4.000 - 12.000 đồng/kg so với tháng trước và tăng từ 1.000 - 10.000 đồng/kg so cùng kỳ.

Toàn tỉnh thả nuôi 12.203ha thủy hải sản các loại, giảm 1,13% so cùng kỳ năm 2023 (*nguyên nhân điều kiện thời tiết chưa thuận lợi và giá tôm nguyên liệu còn thấp đã ảnh hưởng đến quyết định mức độ đầu tư thả nuôi của các hộ nuôi*); trong đó, diện tích nuôi tôm nước lợ 8.640ha - giảm 2,74%, cá các loại và thủy sản khác 3.563ha - tăng

3%. Tổng sản lượng thủy hải sản đạt 55.361 tấn, tăng 5,5% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi 33.448 tấn - tăng 2,6%, sản lượng khai thác 21.913 tấn - tăng 10,15%. Giá thu mua tôm thẻ tăng nhẹ từ 11.000 - 13.000 đồng/kg so với tháng 3 và giảm từ 7.000 - 48.000 đồng/kg so cùng kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 70/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu Nghị quyết đến cuối năm 2024 đạt 72 xã); trong đó, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị xã Ngã Năm và Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Trong tháng, đã tổ chức trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh nhân dịp Tết Quân - Dân mừng Chôn năm Thâm năm 2024 tại phường Vĩnh Phước, thị xã

Vĩnh Châu. Đến nay, toàn tỉnh có 235 sản phẩm OCOP được chứng nhận (gồm 1 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, 21 sản phẩm đạt 4 sao và 213 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao) của 132 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

## **Công nghiệp**

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 9,5% so với tháng 3 và tăng 9,85% so cùng kỳ năm 2023. Tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 5% và các ngành công nghiệp khác tăng trưởng mức trên 6%. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh trong tháng 4 đều tăng so với cùng kỳ.

## **Thương mại, dịch vụ**

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4 là 8.265 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước, tăng 10% so cùng kỳ; trong đó, bán lẻ hàng hóa 5.128 tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước

và tăng 8% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 32.446 tỷ đồng, đạt 36% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 10% so cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 4 là 145 triệu USD, giảm 5,64% so với tháng trước, tăng 19,8% so cùng kỳ năm 2023. Tính chung 4 tháng, giá trị xuất khẩu hàng hóa là 530 triệu USD, đạt 35,3% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 24% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu thủy sản 300 triệu USD (tăng 27,7%), xuất khẩu gạo 193,3 triệu USD (tăng 34,4%), xuất khẩu hàng may mặc 35 triệu USD (giảm gần 22%).

Giá trị nhập khẩu hàng hóa tháng 4 là 22 triệu USD, giảm 7% so tháng trước, tăng 22% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, giá trị nhập khẩu là 70 triệu USD, giảm 11,05% so cùng kỳ.

Ngành dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc. Trong tháng 4, có 326.928 lượt khách du lịch đến tỉnh (khách quốc tế 6.128 lượt), tổng doanh thu từ du lịch

đạt gần 163,5 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng, có 1,16 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh (khách quốc tế 20.983 lượt); tổng doanh thu là 632,4 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm.

### **Đầu tư, doanh nghiệp**

Tỉnh đã tiếp và làm việc với 8 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tính chung 4 tháng, đã tiếp và làm việc với 37 lượt nhà đầu tư.

Trong tháng 4, có 39 doanh nghiệp (DN) gia nhập thị trường, giảm 19% so với cùng kỳ; trong đó, có 35 DN thành lập mới - giảm 20,5%, với tổng vốn đăng ký 137,8 tỷ đồng - giảm 51%, tỷ trọng vốn bình quân của DN là 3,94 tỷ đồng; có 4 DN quay trở lại hoạt động (tương đương so cùng kỳ). Có 19 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 27% so với cùng kỳ; trong đó, có 5 DN giải thể - giảm 28,6%, 14 DN tạm ngừng hoạt động - tăng 75%. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.800 DN với tổng vốn đăng ký là 48.903 tỷ đồng.

### **Tài chính, đầu tư công**

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai chặt chẽ, điều hành dự toán thu - chi trong phạm vi dự toán được giao; chủ động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh 4 tháng (đến ngày 12/4) là 2.225,3 tỷ đồng, đạt 44,5% so dự toán năm, tăng 38,6% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa là 2.142,9 tỷ đồng, đạt 43% so dự toán, tăng 23% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu gần 82,4 tỷ đồng, đạt 235,4% so dự toán, tăng 968% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương trên 4.831,9 tỷ đồng, đạt 31,5% so với dự toán năm.

### **Đầu tư công**

Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó,



tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh đến tháng 4 là 6.176,099 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm là 5.854,534 tỷ đồng (đến nay đã phân bổ cơ bản đạt kế hoạch), kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài là 321,565 tỷ đồng.

Về kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao, tính đến ngày 15/4 thực hiện đạt 11,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2023 đạt 12,6%); trong đó, ngân sách Trung ương giải ngân đạt 9,3% (riêng vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 27,3%), ngân sách địa phương giải ngân đạt 13,5%, vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 0,89% kế hoạch.

## **Văn hóa - xã hội**

Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật được quan tâm tổ chức, đa dạng về tiết mục phục vụ nhân dân và các lễ hội trong

tỉnh. Trong đó, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024; Tết Quân - Dân mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024; trưng bày và triển lãm ảnh Chuyên đề “Thành tựu Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng”; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trong mùa khô tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hoạt động thể dục - thể thao tiếp tục diễn ra sôi nổi. Tỉnh tổ chức Giải vô địch Bóng đá tỉnh Sóc Trăng năm 2024; các vận động viên tích cực tham gia các giải thể thao như: Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024; Giải Petanque (bi sắt) vô địch quốc gia năm 2024.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ngành giáo dục tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới, trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với xây dựng trường đạt chuẩn

quốc gia. Tính đến tháng 4, toàn tỉnh có 389/458 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 84,9% (chỉ tiêu Nghị quyết là 85%).

Ngành Y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh; duy trì công tác tiêm chủng thường xuyên tại các tuyến; giám sát các bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng; đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tính từ đầu năm đến ngày 20/4, toàn tỉnh ghi nhận 318 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (giảm 385 ca so cùng kỳ), 323 ca mắc bệnh tay chân miệng (tăng 197 ca).

Đến tháng 4, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,35% dân số (chỉ tiêu Nghị quyết là 95,15%); tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 32,91% (chỉ tiêu Nghị

quyết là 36,78%).

Toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 5.554 lao động; trong đó, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 77 lao động. Tính chung 4 tháng, đã tạo việc làm cho 10.286 lao động; trong đó, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 114 người.

## **Thanh tra**

Trong tháng 4, toàn ngành thực hiện 9 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 5 cuộc) tại 9 đơn vị; triển khai 102 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 168 tổ chức và cá nhân. Qua tranh tra hành chính đã phát hiện 13 đơn vị sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, thực hiện công vụ và kiến nghị xử lý hành chính đối với các cá nhân có liên quan; qua thanh, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 12 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 126 triệu đồng.

Toàn tỉnh đã tiếp 142 lượt công dân với 156 người liên

quan 142 vụ việc; qua đó đã giải quyết tất cả vụ việc thông qua thuyết phục, giải thích và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

## **An ninh, trật tự xã hội**

Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, không phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong tháng 4, lực lượng vũ trang triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Toàn tỉnh phát hiện, tiếp nhận, điều tra xử lý 67 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội (tăng 21 vụ, tương ứng tăng gần 46% so với tháng trước); cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 57 vụ (đạt 85%), bắt xử lý 110 đối tượng, ra quyết định khởi tố 55 vụ với 43 bị can. Tính chung 4 tháng, toàn tỉnh phát hiện,

tiếp nhận 214 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội (tăng 11 vụ, tương ứng tăng 5,4% so cùng kỳ); cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 182 vụ (đạt 85%).

Trong tháng 4 đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết và 20 người bị thương (giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, tăng 4 người bị thương), gây thiệt hại về tài sản ước tính 38,5 triệu đồng. Tính chung 4 tháng, tình hình tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí so cùng kỳ, đã xảy ra 109 vụ, làm 43 người chết và 96 người bị thương (tăng 48 vụ, tăng 6 người chết, tăng 48 người bị thương), gây thiệt hại về tài sản ước tính 500 triệu đồng.

Trong tháng 4 xảy ra 2 vụ cháy nhà người dân trên địa bàn TP.Sóc Trăng do chập điện, không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 18 triệu đồng. Tính chung 4 tháng, đã xảy ra 3 vụ cháy (tăng 3 vụ so cùng kỳ), gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 48 triệu đồng. □

# Một số thông tin nổi bật tỉnh Sóc Trăng tháng 4-2024

## Họp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng ngày 26/4, tại huyện Trần Đề, Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trần Đề long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024). Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; nhấn mạnh ý chí quyết chiến, quyết thắng của tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 và vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí

Minh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, điểm lại những thời khắc lịch sử cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Sóc Trăng quyết tâm giành thắng lợi, giải phóng quê hương, đất nước; tinh thần cùng cả nước phấn đấu vươn lên xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện.

Địp này, 9 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trần Đề được tặng nhà “Đại đoàn kết”, nhà “Mái ấm Công đoàn” và nhà “Mái ấm Nông dân”; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao bằng tượng trưng tặng công trình cầu nông thôn trị giá 230 triệu đồng cho xã Thạnh Thới An; lãnh đạo Huyện ủy và UBND

huyện Trần Đề trao tặng các phần quà cho gia đình chính

sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

**Hội nghị học tập, tuyên truyền bài viết  
“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng,  
quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng  
giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”  
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng**

Sáng ngày 25/4, tại Trung tâm Văn hóa - Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 125 điểm cầu trong tỉnh, với gần 10.000 đại biểu tham dự. Hội nghị được nghe đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cốt lõi trong bài viết, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp bút nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Qua đó, nhấn mạnh giá trị cốt lõi của bài viết được kết tinh qua nhận định của đồng chí Tổng Bí thư: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng! Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, khẳng định: Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú

Trọng đặc biệt quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn. Bài viết đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng qua 94 năm ra đời và phát triển, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam; củng cố niềm tin sắt son của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Qua

đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đồng lòng, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết của Tổng Bí thư bằng hình thức phù hợp nhằm không ngừng bồi đắp niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

### **Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng**

Sáng ngày 17/4, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) để xem xét các tờ trình quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận đối với 30 tờ trình trên nhiều lĩnh vực và thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền; trong đó,

đặc biệt là đại biểu thống nhất cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, trong đó sẽ sáp nhập Phường 1 và Phường 9, TP.Sóc Trăng thành Phường 1.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm,

Kỳ họp lần thứ 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra và thống nhất thông qua 31 dự thảo nghị quyết, gồm: 5 nghị quyết về phân bổ, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; 5 nghị quyết quy định các chế độ, chính sách phí, lệ phí, học phí; 3 nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các nghị quyết của HĐND tỉnh; 10 nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và 8 nghị quyết về công tác cán bộ. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chủ động trong điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, đáp ứng nguyện vọng, niềm tin của nhân dân trong tỉnh. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

## **Mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”**

Sáng ngày 14/4, tại chùa Muni Sakor Đơm Om Pil (chùa Xẻo Me) (Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”. Trong

không khí phấn khởi mừng Tết Chôl Chnăm Thmây, đại biểu được nghe thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng gửi đến đồng bào, đồng chí và các chư Tăng và đồng bào Khmer. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh và những chính sách về công tác dân tộc, chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực góp sức của đồng bào, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu

nước, cùng với cấp ủy đảng và chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng nhau xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

Bên cạnh đó, tại buổi họp mặt, Đại tá Đỗ Tiến Sỹ - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng thông tin về các hoạt động Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024. Là năm đầu tiên tổ chức, Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây, diễn ra từ ngày 12 - 14/4 tại Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, thu hút trên một ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người dân cùng tham gia, với tổng giá trị thực hiện hơn 6 tỷ đồng. Qua đó, góp phần cùng địa phương thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt tình đoàn kết Quân - Dân và phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. □



# **ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 - 2024**

**Ban tuyên giáo, tuyên huấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:**

**1. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết. Tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Công văn số 1333-CV/TU, ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 23/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV năm 2024; kết quả Kỳ họp thứ 19,**

**Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X...**

**2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2024; những điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024; Kế hoạch Xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 139/QĐ-TTg, ngày 2/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ.**

**3. Tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng**

và hệ thống chính trị của cả nước và của tỉnh 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu quý II-2024. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền tình hình thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh; kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, xúc tiến đầu tư, phát triển các khu - cụm công nghiệp; các giải pháp phòng, chống khô hạn, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an toàn giao thông, tiết kiệm điện; biển, đảo và công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt - việc tốt trên các lĩnh vực... trên địa bàn tỉnh.

**4. Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo các hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Hướng dẫn**

số 04-HD/TU, ngày 12/5/2022 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 29/3/2024 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”; Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 01/4/2024 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

**5. Tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy**

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

6. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương như: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904 - 1/5/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1904 - 20/5/2024); 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giọng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách

mạng Việt Nam (1/6/1904 - 1/6/2024), Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6)...

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024; Cuộc thi sáng tác tác phẩm Văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển”. Tích cực theo dõi, nắm thông tin trên mạng xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên Internet và mạng xã hội, tín dụng đen...□

# TIN TRONG NƯỚC

## MỘT SỐ ĐIỂM SÁNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM QUÝ I-2024

Trong những tháng đầu năm 2024, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết quả mục tiêu quan trọng của kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. Trong đó, có một số điểm sáng về kinh tế - xã hội, cụ thể là:

**Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức kế hoạch, tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trở lại đây.** Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,12%.

**Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích**

**cực.** Ngay từ đầu năm, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết 01 năm 2024 của Chính phủ, hướng đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2024. Quý I, vốn đầu tư ngân sách Nhà nước thực hiện ước đạt 13,9% kế hoạch vốn năm 2024, tăng 3,7% so với quý I/2023.

**Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực.** Tính đến ngày 20/3/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

**Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khởi sắc.** Tính chung quý I, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 84,98 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tiếp tục xuất siêu 8,08 tỷ USD, chiếm khoảng 8,7% kim ngạch xuất khẩu.

**Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp.** Bình quân quý I, CPI ước tính tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2023. Lạm phát cơ bản bình quân tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục.

**Thu ngân sách nhà nước đạt khá ở hầu hết các khoản thu, bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.**

Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 393,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán năm và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

**Doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng cả về số doanh nghiệp và tổng số vốn.** Tính chung quý I/2024, có 36.244 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 332.175 tỷ đồng, tăng 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 7% về vốn đăng ký. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2024 cũng có 73.978 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 72,1%).

**Lao động, việc làm trong quý I đã quay trở lại xu**

***hướng phát triển bình thường như những năm trước dịch Covid-19; công tác bảo đảm an sinh xã hội được các cấp, ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả.***

So với cùng kỳ năm trước, lao động có việc làm quý I ước tăng 174,1 nghìn người; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước giảm 0,01 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 549 nghìn đồng.

Tính đến ngày 19/3/2024, tổng số tiền hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ là 8,1 nghìn tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 2,4 nghìn tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 9,2 nghìn tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 27,1 triệu thẻ BHYT/sổ/ thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

## **NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA Y TẾ CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI**

Ngày 5/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 281/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 25-CT/TW và các văn bản hướng

dẫn thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ sở; đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe toàn dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền, cơ quan chuyên môn trong thực hiện trách

nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ngành y tế phải nêu cao trách nhiệm đối với hoạt động của y tế cơ sở thuộc phạm vi phụ trách.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ sở. Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe toàn dân.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế cơ sở vào trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và chiến lược phát triển dài hạn của quốc gia, các ngành, các cấp và địa phương. Tiếp tục rà soát, xây dựng chính sách, pháp luật về y tế cơ sở đồng bộ với chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm... bảo đảm y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích y tế tư nhân, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và kết nối với y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe cá nhân. KIỆN TOÀN tổ chức bộ máy y tế cơ sở: trạm y tế xã, phường, thị trấn;

trung tâm y tế cấp huyện; y tế trường học, y tế cơ quan, nông, lâm trường, doanh nghiệp và y tế khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

Vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở. Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách dựa trên kết quả hoạt động và điều kiện thực tiễn; áp dụng phương thức Nhà nước đặt hàng. Hoàn thiện các gói dịch vụ y tế cơ bản để giao nhiệm vụ cho y tế cơ sở thực hiện. Chi trả theo hướng khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe dân cư tại cộng đồng. Tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm. Hoàn thiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng tính đúng, tính đủ, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ y tế. Nghiên cứu tiếp tục tăng mức đóng BHYT theo lộ trình phù hợp với ngân

sách nhà nước, khả năng chi trả của nhân dân; từng bước mở rộng danh mục dịch vụ thuộc phạm vi của y tế cơ sở do quỹ BHYT chi trả phù hợp với mức đóng.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở, phấn đấu đến năm 2030, mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu; mỗi thôn, bản có một nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo phân cấp của Chính phủ và tuyển dụng với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại y tế cơ sở. Nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ cho nhân lực y tế cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc.

Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt. Xây dựng quy định việc chuyển tuyến chuyên môn trong khám bệnh, chữa



bệnh phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, y tế cơ sở gắn kết với y tế trường học, nâng cao năng lực y tế vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong cả nước, gắn với bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân.

## **TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG**

Trước tình hình hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware) tăng mạnh thời gian gần đây và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, tại Công điện số 33/CD-TTg, ngày 7/4/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu

triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết sau:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào các nội dung: trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ tướng

Chính phủ nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, để xảy ra sự cố nghiêm trọng; chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT).

Thực hiện nghiêm thời hạn hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, thực hiện và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 23/2/2024; sử dụng thường xuyên các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ TT-TT cung cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng; bố trí hạng mục về an toàn thông tin khi xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm,

giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin; bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% tổng kinh phí triển khai các kế hoạch, dự án này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 7/6/2019.

Trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng, tuân thủ nghiêm túc theo quy định và chỉ đạo tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg, ngày 16/3/2017, Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT, ngày 12/9/2017 của Bộ TT-TT, lưu ý một số nội dung trọng tâm sau: Kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản, đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cùng cấp và Cơ quan điều phối quốc gia, các cơ quan, doanh nghiệp có chức năng quản lý an ninh mạng; tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của Cơ quan điều phối quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc thu thập, phân tích

thông tin; xử lý, khắc phục sự cố; xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc; phát ngôn và công bố thông tin; báo cáo đầy đủ thông tin về sự cố, thiệt hại và các thông tin liên quan về Cơ quan điều phối quốc gia, đồng thời tổng kết, phân tích, đánh giá, rút ra bài học và báo cáo về Cơ quan điều phối quốc gia để tổng hợp, phổ biến.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin mạng; phát triển, vận hành, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin để quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng; chỉ đạo

các cơ quan truyền thông, báo chí, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thông tin mạng, nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp Bộ TT-TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, đặc biệt là quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

## **MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG NẮNG NÓNG, HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN**

Do ảnh hưởng của El Nino, từ đầu năm đến nay lượng mưa ở nhiều vùng trên cả nước bị thiếu hụt, nền nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm

nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, Tây Nguyên. Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên

và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian tới, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong mùa hè; nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm; mùa lũ ở Bắc bộ ít có khả năng đến sớm, dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà có thể thiếu hụt 30 - 40% so với trung bình nhiều năm; nguy cơ tiếp tục xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là ở khu vực Trung bộ và Nam bộ.

Để hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân, tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 01/4/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn; kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật

phương án, kế hoạch phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của địa phương phù hợp với các kịch bản nguồn nước; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt.

Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; trường hợp xảy ra thiếu nước không bảo đảm cung cấp đủ cho các nhu cầu sử dụng, phải ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác; vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thủy lợi để lấy nước, chủ động trữ nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu tối thiểu nước tưới cho cây trồng khi xảy ra thiếu nước, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Xác định các khu vực có

nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Chủ động nạo vét các kênh mương, hồ chứa nước bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước, kết hợp tận thu vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật. Bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình phục vụ cấp nước, kiểm soát nguồn nước, đặc biệt công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, công trình lấy nước ven sông và hồ chứa nước ngọt.

Chủ động, kịp thời tổ chức theo dõi, dự báo chuyên ngành về nguồn nước, xâm nhập mặn, cung cấp thông tin cho các địa phương và người dân vùng ảnh hưởng; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, giảm thiệt hại

do hạn hán, xâm nhập mặn.

Rà soát, đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hạ thấp mực nước trên các tuyến sông liên tỉnh đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi để có giải pháp khắc phục, bảo đảm hoạt động của công trình thủy lợi; kịp thời hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định của pháp luật. Theo dõi, dự báo sớm, đảm bảo độ tin cậy về tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, kịp thời cung cấp thông tin cho các địa phương và cơ quan có liên quan để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Xây dựng phương án vận hành các hồ chứa thủy điện và huy động điện phù hợp từ các nhà máy thủy điện để bảo đảm nước sinh hoạt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng nước khác, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn nước cho phát điện. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân các biện

pháp bảo vệ sức khỏe, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài; nghiên cứu, triển khai phương án để từng bước chủ động cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu

vực thường xuyên xảy ra thiếu nước, xâm nhập mặn hàng năm. Làm tốt công tác truyền thông, đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.

## **NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI**

Ngày 4/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2024 - 2030”. Trong đó, Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tổ chức quán triệt, truyền thông nhằm thống nhất nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nhất là chính quyền cấp cơ sở về vị trí, vai trò của công tác

PBGDPL nói chung, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN.

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách ưu tiên, có tính đặc thù để thu hút sự tham gia của đội ngũ luật sư, luật gia, người am hiểu pháp luật; già làng,

trưởng thôn, bản, ấp, buôn, phum, sóc, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy trách nhiệm của đội ngũ này tham gia thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN.

Tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN; có giải pháp tăng cường, bổ sung bảo đảm đủ số lượng, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL tại địa bàn này. Xây dựng, đào tạo bổ sung nguồn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN, ưu tiên đối tượng người DTTS hoặc người biết tiếng DTTS.

Ưu tiên lựa chọn, công nhận mới báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS có đủ năng lực, trình độ thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN.

Thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn theo hướng nâng cao năng lực thực tiễn, lấy báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm trung tâm trong bồi dưỡng, tập huấn; xây dựng Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trong đó tập trung vào đối tượng là già làng, trưởng thôn, bản, ấp, buôn, phum, sóc, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, hòa giải viên cơ sở để tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN. Thực hiện bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nguồn để tập huấn, hướng dẫn kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng

đồng bào DTTS&MN.

Tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS bằng các ngôn ngữ phù hợp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN. Biên soạn, cung cấp tài liệu PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào DTTS&MN bằng chữ phổ thông hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ DTTS để thực hiện PBGDPL cho Nhân dân bằng hình thức phù hợp.

Xây dựng, vận hành, duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia. Xây dựng phần mềm đánh giá, quản lý, theo dõi về chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung, đội ngũ hoạt động tại vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong

PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN.

Huy động lực lượng bộ đội biên phòng, bộ đội hải quân, cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng công an, tập trung vào lực lượng công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN.

Huy động và phát huy trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý và các đối tượng khác là người được mời tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN. Huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN. Thí điểm thực hiện việc huy động sinh viên, học viên là người DTTS đang theo học tại các cơ sở đào tạo luật tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN theo chương trình, kế hoạch hoạt động của nhà trường. □



# HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

## MỘT SỐ KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

*Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4/2024.*

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh sau 15 năm kể từ khi xác lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, hợp tác trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực, toàn diện. Hai bên duy trì các hoạt động tiếp

xúc, đối thoại và trao đổi đoàn ở các ngành, các cấp, nhất là các chuyến thăm cấp cao; ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, nỗ lực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng tầm quan hệ, cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, có ý nghĩa hết sức quan

trọng, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và những kết quả đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10/2022) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 12/2023) với 6 phương hướng hợp tác lớn, đặc biệt là thúc đẩy “lòng tin chính trị cao hơn”, củng cố “nền tảng xã hội vững chắc hơn”, góp phần nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản

(ĐCS) Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCS Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) toàn quốc Trung Quốc; hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCS Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Tại các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách “một Trung Quốc”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên củng cố và tăng cường tin

cây chính trị, tăng cường tiếp xúc cấp cao, triển khai tốt giao lưu, hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, công an, quốc phòng. Nâng tầm kết nối chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước, trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối giữa Việt Nam với những chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc, kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc, đường biển, đường hàng không, thúc đẩy hợp tác tài chính, tiền tệ, chuyển đổi số. Tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội, Nhân đại của hai nước trong việc thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, qua đó đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, góp phần cùng Đảng, Nhà nước xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển theo tinh thần kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn.

Trong khuôn khổ chuyến

thăm, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; thông qua các hình thức hợp tác và thúc đẩy giao lưu, hợp tác địa phương, đặc biệt là các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước. Bên cạnh đó, hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và nhiều thỏa thuận giữa một số bộ, ngành. Điều này góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp, đưa mối quan hệ này trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước.

Các tờ báo lớn của Trung Quốc như: Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, Thời báo Hoàn cầu, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc... đã đồng loạt đưa tin về các hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao

Việt Nam tại Trung Quốc. Trong đó, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao quan trọng mà Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú

Trọng đã đạt được; thúc đẩy giao lưu hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp và các lĩnh vực...; Trung Quốc sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam để tăng cường xây dựng nền dân chủ pháp quyền, kiên định đi theo con đường dân chủ xã hội chủ nghĩa do người dân hai nước lựa chọn.

## **TỔNG GIÁM MỤC, BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO TÒA THÁNH VATICAN PAUL RICHARD GALLAGHER THĂM VIỆT NAM**

*Từ ngày 9 - 14/4/2024, đức Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh.*

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam - Tòa thánh Vatican thời gian qua có nhiều bước phát triển tích cực, thể hiện qua việc hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế Tổ Công tác hỗn hợp Việt Nam

- Vantican. Tháng 7/2023, trong chuyến thăm Vatican, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Giáo hoàng Francis đã công bố việc hai bên thống nhất Quy chế hoạt động của Đại diện Thường trú và Văn phòng Đại diện Thường trú ở Việt Nam. Ngày 23/12/2023, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Marek Zalewski làm Đại diện Tòa thánh Vatican thường trú tại Việt Nam. Ngày 31/1/2024, Tổng Giám mục Marek Zalewski đến Việt Nam đảm nhiệm chức vụ này.

Tại các buổi làm việc, tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao

Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; mong muốn phát triển quan hệ với các nước trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đồng thời, khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân; nhấn mạnh tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó tôn giáo là một trong những nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm và tạo thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Paul Richard Gallagher chúc mừng những

thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam, tự hào có đóng góp của cộng đồng Công giáo Việt Nam; tin tưởng rằng cộng đồng Công giáo mong muốn và có khả năng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam.

Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Gallagher ấn tượng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Tòa thánh thông qua việc duy trì các tiếp xúc cấp cao, vai trò tích cực của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican; mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 11 tại Hà Nội; bày tỏ cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động của Đại diện Thường trú Tòa thánh tại Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được Giáo hoàng Francis giao phó; tin tưởng với sự hiểu biết lẫn nhau, đối thoại chân thành, quan hệ Việt Nam - Tòa thánh sẽ đạt được những tiến triển mới. □

## VĂN BẢN MỚI

**Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025**

Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 8/3/2022. Các chỉ tiêu được sửa gồm: Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương; xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử; tỷ lệ hộ được

sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; tiếp cận pháp luật: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.

Quyết định cũng sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 8/3/2022, gồm: Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động hiệu quả; tỷ lệ công trình

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm; có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội. Bãi bỏ nội dung tiêu chí tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn và chỉ tiêu UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thuộc tiêu chí về lao động; có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm; ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử; xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa; xã triển khai thực hiện tốt số khám chữa bệnh điện tử; có dịch vụ công trực tuyến một phần; có mô hình điển hình

về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở; tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành; tỷ lệ sử dụng hình thức hóa táng; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm; tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững.

Quyết định nêu rõ đối với các xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã an toàn khu thuộc huyện nghèo: Mức đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc. □

## Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”

### THÁI AN

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh tham mưu cấp ủy chỉ đạo; tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện và đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo. Qua đó, đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tiềm năng, sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh trật tự tại địa phương.

Nổi bật là Phong trào “Dân vận khéo” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-

ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp vận động



đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và đóng góp thực hiện chương trình.

Trong năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng, xã hội hóa trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tập trung nâng cấp, chỉnh trang đô thị với tổng trị giá trên 14 tỷ đồng và đóng góp trên 7.100 ngày công lao động để nạo vét kênh thủy lợi, phát quang đường giao thông, trồng cây xanh, xây dựng nhà ở,... Ngoài ra, trong năm 2023 đã phối hợp triển khai thực hiện mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải cứng tại 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; hối hợp tuyên truyền, vận động khu dân cư, hộ gia đình hưởng ứng “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; tham gia xây dựng các mô hình “Khu

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”, “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Gia đình văn hóa nông thôn mới”, “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”... Qua đó, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 70/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị xã Ngã Năm và Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Thực hiện Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phân chia trách nhiệm với các đoàn thể chính trị - xã hội và một số tổ chức thành

viên giúp đỡ hộ thoát nghèo; đồng thời, phối hợp vận động các nguồn lực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Qua đó, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận được trên 93,3 tỷ đồng từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn kinh phí vận động được, Ban vận động đã hỗ trợ xây dựng 1.457 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá 86,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện và duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình chỉ đạo điểm trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, phổ biến là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; thi đua lao động, sản xuất,

giảm nghèo bền vững; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, mô hình tổ - nhóm tiết kiệm, vay vốn sản xuất; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; phát triển các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; phối hợp triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từ thiện xã hội... Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình “Dân vận khéo” về sản xuất hiệu quả; phát triển nghề, làng nghề; giải quyết tranh chấp đất đai; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; các hoạt động từ thiện xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp cùng các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó hình thành nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như mô hình “Camera an ninh”, “Con nuôi

đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”...

Bên cạnh đó, Phong trào “Dân vận khéo” cũng tăng cường khuyến khích vai trò làm chủ của nhân dân. Cụ thể, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022. Qua đó, nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo quy định. Sự tham gia của nhân dân đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình được biểu dương, khen thưởng, rút kinh nghiệm để nhân rộng. Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện sâu rộng, quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy tốt hơn; huy động ngày càng nhiều các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là cơ sở vững chắc để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. □

# Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

## MAI KHÔI

*Những năm qua, xác định công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN), giải quyết việc làm là yếu tố quan trọng, các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh Sóc Trăng đã chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm hình thành đội ngũ lao động có trình độ, kỹ năng, tay nghề đáp ứng nhu cầu các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Qua đó, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.*

**Đ**ể góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến GDNN, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động. Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 5/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDNN, giải quyết việc làm đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình

hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, ngày 11/7/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ ngân sách tỉnh và các chính sách khác có liên quan. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức thành công Hội thảo Nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; ký kết Ghi nhớ hợp tác trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực giữa UBND tỉnh Sóc Trăng với Trường Đại học Cần Thơ và Công ty TNHH Ê Su Hai; tổ chức thành công Hội giảng nhà

giáo GDNN cấp tỉnh năm 2023, tiến đến tham dự Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2024; tổ chức 50 cuộc tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực GDNN cho người lao động và tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh;...

Bằng những giải pháp thiết thực, năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 29.412 lao động (đạt 105% kế hoạch), trong đó có 344 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt gần 115% kế hoạch); tư vấn việc làm cho 22.597 người; tổ chức 107 phiên giao dịch việc làm. Các cơ sở GDNN tuyển sinh 17.540 người, đạt trên 109,6% so với kế hoạch năm; trong đó, trình độ cao đẳng 1.322 người, trung cấp 976 người, sơ cấp 5.386 người, dưới 3 tháng là 8.605 người, đào tạo thường xuyên 1.251 người. Qua đào

tạo, có tổng số tốt nghiệp là 15.833 người; trong đó, trình độ cao đẳng 430 người, trung cấp 313 người, sơ cấp 5.234 người, dưới 3 tháng 8.605 người, đào tạo thường xuyên 1.251 người (đạt 90,3% so với tổng số tuyển sinh). Tính đến nay, tỷ lệ lao động qua đào đạt trên 63%, lao động qua đào tạo nghề nghiệp đạt 58%, lao động có văn bằng chứng chỉ là 32%.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội - Lục Bích Phúc, cho biết: Theo Kế hoạch phát triển GDNN năm 2024 tỉnh Sóc Trăng, tỉnh dự kiến dành nguồn kinh phí trên 52,6 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho người lao động; trong đó, kinh phí thuộc ngân sách tỉnh gần 17 tỷ đồng và nguồn kinh phí xã hội hóa trên 35,6 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh yêu cầu công tác tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp phải đáp ứng về số lượng, chất lượng, tiết kiệm,

hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; phát triển ngành, nghề đào tạo phải hướng đến đạt chất lượng cấp độ quốc gia, cấp độ ASEAN và quốc tế. Trong đó, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024 là đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho 16.000 người, gồm trình độ cao đẳng 910 người, trung cấp 890 người; trình độ sơ cấp 6.863 người, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng là 7.337 người.

Theo Kế hoạch phát triển GDNN năm 2024 của tỉnh, dự kiến tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 32%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp đạt 59%, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề nghiệp đạt 90%. Yêu cầu đặt ra là đào tạo nghề từ ngân sách nhà nước cần được xác định rõ địa chỉ, vị trí nghề nghiệp cần đào tạo, sau đào tạo 100% có việc

làm; đồng thời, phấn đấu có 25% số lao động được đào tạo nghề thuộc nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp lợi thế của tỉnh.

Để đảm bảo đạt yêu cầu, chỉ tiêu đề ra, tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý về GDNN các cấp và đội ngũ nhà giáo GDNN trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Dự án “Đầu tư phát triển ngành, nghề trọng điểm đến năm 2025” của Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng và Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; Đề án Phát triển Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng chất lượng cao đến năm 2025; nâng cao chất lượng hoạt động GDNN tại các trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên công lập các huyện, thị xã, thành phố;

thực hiện hiệu quả công tác giảng dạy văn hóa trung học phổ thông gắn với đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp và liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết, phối hợp giữa doanh nghiệp với cơ sở GDNN để đào tạo lao động cung ứng theo nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước nhằm đảm bảo việc làm sau đào tạo cho người học...

Với quyết tâm đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp thông qua những giải pháp phù hợp, tin rằng Sóc Trăng sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, tay nghề, đáp ứng ngày càng tốt hơn về nguồn nhân lực trong thời đại số hóa và hội nhập quốc tế. □

# *Hòa Tú 1 quyết tâm đạt chuẩn* **xã nông thôn mới kiểu mẫu**

## **THANH HIÊN**

*Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài và đặc biệt quan trọng, trong những năm qua, xã Hòa Tú 1 thường xuyên nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra. Và với những kết quả bước đầu, xã Hòa Tú 1 tiếp tục nâng chất các tiêu chí, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay.*

### **Nền tảng quan trọng**

Sau gần 5 năm đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã Hòa Tú 1 của huyện Mỹ Xuyên chính thức được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao năm 2020. Kết quả này đến từ những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Xuyên; cùng những giải pháp phù hợp, tinh thần quyết tâm, đồng lòng tham gia thực hiện của Đảng bộ và nhân dân trong xã.

Dù phải trải qua không ít những khó khăn, thách thức và vẫn còn đó những hạn chế, song những giá trị mà Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang đến cho vùng quê sâu của huyện Mỹ Xuyên vốn một thời là vùng căn cứ kháng chiến, quê hương Nam kỳ khởi nghĩa năm 1940 là điều nhìn thấy rất rõ. Đó là diện mạo nông nghiệp, nông thôn đã thực sự thay đổi toàn diện và ngày càng khởi sắc; cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; nhận thức của



người dân được nâng lên một tầm cao mới, có ý thức hơn trong lao động và cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương, tích cực bảo vệ và nâng chất môi trường sống. Trên địa bàn xã hiện đã xây dựng được một tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu với tổng chiều dài 1.200m, được hộ thường xuyên chăm sóc, trồng hoa các loại, có đèn chiếu sáng và có hợp đồng với công ty thu gom rác...

Đặc biệt, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển nhanh và bền vững. Với việc chủ động, tích cực thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong canh tác; triển khai thực hiện các chương trình, dự án được đầu tư; vận động nhân dân duy trì mô hình tôm - lúa bền vững kết hợp với nuôi các loài thủy sản khác, trồng màu bờ bao, trồng các loại cỏ chất lượng cao phục vụ tốt chăn nuôi; vận động đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển các dịch vụ, gắn với đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp... đã mang

lại hiệu quả kinh tế cao, không ngừng gia tăng thu nhập của người dân. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã là 53,31 triệu đồng/năm, tăng 24,31 triệu đồng so với năm 2015.

Từ phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực tham gia, đóng góp nguồn lực để làm đường giao thông, giúp nhau phát triển kinh tế hiệu quả... Trong giai đoạn 2016 - 2020, trong tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới gần 305,9 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 40,5 tỷ đồng, qua đó góp phần để xã thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hàng năm giảm dần tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm chỉ còn 0,73%.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; nhân dân tích cực tham gia Phong trào

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cùng nhau tổ chức các mô hình tự quản; hàng năm xã đều thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng, hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền luôn được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời chuyển tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

### **Hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu**

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Tú 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện Chương trình số 09-CTr/HU, ngày 22/12/2020 của Huyện ủy về xây dựng huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở thành

tựu đã đạt được, ngay từ đầu năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Tú 1 xây dựng Kế hoạch về xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn năm 2021 - 2025. Trên cơ sở nhận định những kết quả đạt được và xác định những khó khăn, hạn chế cần giải quyết, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nêu rõ quan điểm, mục tiêu, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Mã Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tú 1, cho biết: “Phong trào xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và Ban phát triển các ấp trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm người dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, hiệu quả, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và

tin thần của nhân dân; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả cao; tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tú 1 Mã Thanh Sơn, cho biết thêm, Đảng bộ xã luôn quán triệt mục tiêu, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ, du lịch và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Để đạt mục tiêu này, thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra. Trong đó, tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và

hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả; chọn ra những cách làm hay, những mô hình hiệu quả để nhân rộng và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững theo hướng nâng cao giá trị phù hợp với điều kiện, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Theo đó, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình tôm - lúa bền vững, kết hợp với chăn nuôi, trồng màu; tăng cường công tác tập huấn khuyến nông - khuyến ngư và sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã kém

hiệu quả, gắn với chuỗi liên kết cung ứng vật tư, sản xuất, tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp theo phương châm “hợp tác cùng có lợi”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan văn hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động tốt các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền

và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Có thể khẳng định, sau rất nhiều những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hòa Tú 1 đã lan tỏa rộng rãi trên địa bàn xã, thu hút các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia. Tin rằng, với quyết tâm chính trị cao và tinh thần năng động, sáng tạo, cùng sự đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ và nhân dân, xã Hòa Tú 1 sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu như kế hoạch đề ra. Qua đó, tạo cơ sở để hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn ngày càng đổi mới và văn minh, xứng đáng là nơi từng là quê hương Nam kỳ khởi nghĩa và ngày nay là trung tâm hành chính của huyện Mỹ Xuyên. Và kết quả đạt được cũng chính là sự đóng góp xứng đáng cùng Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên thực hiện thành công huyện nông thôn mới nâng cao trong năm nay. □

# Tấm gương cô giáo 32 lần hiến máu tình nguyện

## SÓC CA

Sau nhiều năm phát động rộng rãi, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Long Phú đến nay đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về tinh thần tình nguyện hiến máu, tích cực vận động mọi người cùng thực hiện hành động nhân văn cao đẹp. Và cô Võ Thị Lệ Hằng, giáo viên Trường Tiểu học Long Phú A, xã Long Phú là một điển hình rất đáng trân trọng, với 32 lần hiến máu tình nguyện.

Với suy nghĩ giản đơn nhưng cao đẹp là “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” và hiến máu tình nguyện là để chia sẻ khó khăn đối với những người bệnh đang cần máu, từ năm 2012, cô giáo Võ Thị Lệ Hằng lần đầu tình nguyện hiến máu. Và từ lần đầu tiên ấy, hưởng ứng phong trào

do Hội Chữ Thập đỏ huyện phát động, mỗi năm cô tham gia từ 2 đến 3 lần tình nguyện hiến đi những giọt máu quý giá của mình để cứu người. Chia sẻ về điều cao quý mình đã làm được cho xã hội trong nhiều năm qua, cô Hằng chân tình: “Tôi nhớ mãi cảm giác hồi hộp, xen lẫn chút lo lắng vì không biết bản thân có

đủ điều kiện và sức khỏe để được hiến máu, rồi lại lo lắng không biết hiến máu có gây hại sức khỏe không. Nhưng sau lần hiến máu đầu tiên ấy, tôi nhận ra cơ thể mình vẫn khỏe mạnh bình thường, nên sau lần đó tôi thường xuyên tham gia hiến máu, vì tôi biết sẽ có nhiều người trong cơn nguy cấp đang rất cần máu. Suốt nhiều năm qua, dù tham gia hiến máu nhiều lần nhưng sức khỏe tôi vẫn rất tốt, hằng ngày đứng lớp dạy hai buổi và chăm lo tốt chuyện gia đình. Tôi sẽ tham gia hiến máu đến khi nào sức khỏe không còn cho phép”. Chia sẻ về niềm vui lớn lao mà mình nhận được từ việc hiến máu, cô Hằng cho biết: “Hiến máu là việc làm có lợi, bởi mỗi giọt máu cho đi chứa đựng nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội sống cho nhiều người. Giọt máu cho đi đã đem lại niềm tin, hy vọng sống không chỉ người nhận mà

còn mang cả niềm vui, hạnh phúc cho người thân của bệnh nhân”.

Đã 13 năm trôi qua, dù bận rộn với công tác giảng dạy, nhưng cô Võ Thị Lệ Hằng vẫn luôn dành thời gian tham gia hiến máu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, đồng nghiệp cùng tham gia. Hiểu được giá trị của việc làm cao đẹp này, cùng với thực tế sức khỏe của bản thân mình, cô đã thuyết phục được nhiều người thân trong gia đình và đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu. Bình quân mỗi năm, cô vận động khoảng 10 người tham gia hiến máu tình nguyện. Là thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Long Phú, cô Hằng tích cực phối hợp cùng Hội Chữ Thập đỏ huyện làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện đến các tầng lớp

nhân dân thông qua nhiều hình thức, như qua nhóm Zalo, Facebook, buổi sinh hoạt đầu tuần,... Bản thân cô Lê Hằng còn thường xuyên chia sẻ, trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè, người thân và người dân về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, góp phần làm thay đổi nhận thức của nhiều người và làm cho phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Long Phú ngày càng phát triển. Cô Hằng cho biết: Hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào trong toàn xã hội. Khi hiến máu là chúng ta được kiểm tra sức khỏe miễn phí và việc tái tạo máu mới giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Tôi hy vọng những tình nguyện viên có đủ sức khỏe hãy yên tâm hiến máu và chúng ta hãy nghĩ những giọt máu cho đi không những giúp nhiều người bệnh có thêm cơ hội để sống, mà còn mang lại

những giá trị tốt đẹp khác cho xã hội.

Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, là đảng viên, cô Hằng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là giáo viên giỏi nhiều năm liền. Với các thế hệ học sinh, cô không chỉ để lại tình cảm tốt đẹp về tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp, mà còn luôn gần gũi, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ học sinh tiến bộ trong học tập và rèn luyện.

Với hành trình 32 lần hiến máu và vận động nhiều người cùng tham gia hiến máu, cô Võ Thị Lê Hằng là tấm gương tiêu biểu của phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng. Đặc biệt, năm 2022, cô vinh dự được dự Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc và được nhận nhiều Bằng khen từ Trung ương, của tỉnh, huyện,... vì có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện. □

# Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng

## CHÍ CƯỜNG

*Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm và đưa ra các giải pháp quản lý, bình ổn thị trường vàng. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngành Thuế cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh vàng bạc, đá quý, giảm thiểu rủi ro trong quản lý thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước.*

**Đ**ể quản lý, bình ổn thị trường vàng, ngày 27/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 1426/CĐ-TTg. Tiếp đó, ngày 5/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi chặt chẽ diễn biến giá vàng thế giới và

trong nước để kịp thời thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng. Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động thị trường vàng.



Đặc biệt, tại Công điện số 23/CĐ-TTg, ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 160/TB-VPCP, ngày 11/4/2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế có kết luận như sau: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 3/4/2012 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 24). Trong đó, theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới, trong nước và theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, với các công cụ, điều kiện đã có; chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định để

can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả; đặt lợi ích chung của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động. Khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ theo quy định pháp luật, nhất là Nghị định số 24 để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ, phù hợp với diễn biến thị trường và bảo đảm hoạt động, giao dịch trên thị trường được quản lý, kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá... Tăng cường ứng dụng công

nghe thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng, nhất là việc cương quyết phải có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch. Xử lý, thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá tác động, tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định số 24 để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng; phù hợp với tình hình thực tiễn, diễn biến kinh tế trong nước, khu vực, quốc tế; ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để ảnh hưởng của biến động giá vàng đến

tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Nghị định số 24 của Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát... theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng, đẩy giá của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ,

giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng được giao tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 5/2/2024 và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ; Công điện số 1426/CD-TTg, ngày 27/12/2023; Công điện số 23/CD-TTg, ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 15/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản liên quan; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền...

Để triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, các hộ, cá nhân kinh doanh, gia công vàng bạc, đá quý trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Tổng cục

Thuế cũng yêu cầu lập đơn vị đầu mối phụ trách chuyên môn, thực hiện nghiên cứu, triển khai, theo dõi và quản lý các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, chế tác vàng bạc, trang sức, mỹ nghệ; kịp thời phát hiện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh có phát sinh mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý nhưng không kê khai thuế, có sự chênh lệch giữa giá vốn, doanh thu thực tế với giá vốn, doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng. Qua đó, chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất các phương án, giải pháp phối hợp với các sở, ban, ngành để tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh vàng bạc, đá quý. Cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan như Công an, quản lý thị trường, ngân hàng, hải quan... để quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh vàng bạc, đá quý, giảm thiểu rủi ro trong quản lý thuế. □

# **Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

*Ngày 4/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”.*

**Q**uết định số 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm mục tiêu xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại các địa bàn này đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đề án được triển khai thực hiện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đơn vị cấp xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN theo quy định của pháp luật, thời gian từ năm 2024 đến hết năm 2030. Đối tượng để thực hiện gồm đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

tại vùng đồng bào DTTS&MN; các cá nhân được huy động, được mời tham gia thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại Quyết định số 279/QĐ-TTg đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gồm: (1) Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. (2) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN. (3) Xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN bảo đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả. (4) Tăng cường năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm hoạt động thực chất, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật. (5) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng

đồng bào DTTS&MN. (6) Hỗ trợ một số địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. (7) Tăng cường huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN để hỗ trợ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. (8) Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc chủ trì, hướng dẫn các bộ, cơ quan, tổ chức Trung ương, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo luật trực thuộc tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN; thí điểm xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng PBGDPL tại các cơ sở đào tạo luật trực thuộc; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án này và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. □

## **SỞ TƯ PHÁP**

## Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo

Mới đây, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp nhận phản ánh của bà T. trú tại quận Cầu Giấy về việc nhận được cuộc gọi điện thoại của người tự xưng là cán bộ của Kho bạc Nhà nước quận Cầu giấy. Người này thông báo với bà T. rằng, bà là một trong số ít những người may mắn nhận được phần quà trị giá 20 triệu đồng tiền mặt do đã tham gia BHYT lâu năm. Tuy nhiên, muốn nhận được phần quà trên, bà T. phải trả một khoản chi phí trị giá 1,1 triệu đồng và sẽ được tặng thêm 2 hộp sữa trị giá 900.000 đồng. Đối tượng nhấn mạnh, bà T. chỉ cần thanh toán số tiền 1,1 triệu đồng cho người giao hàng khi bà nhận được 2 hộp sữa trên và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác. Còn số tiền thưởng may mắn, đối tượng cho biết, giám đốc

và kế toán của Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy sẽ đến tận nhà bà T để trao tặng. Để chắc chắn không bị lừa, bà T. đã đến trụ sở của Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy để gặp trực tiếp. Liên hệ qua điện thoại thì đối tượng này trốn tránh với lý do “đang nghỉ phép”, rồi quanh co nói rằng làm việc tại Bảo hiểm của Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy. Nghi ngờ bị lừa đảo, bà T. đã đến cơ quan BHXH quận Cầu Giấy để xác minh và được biết thông tin trên hoàn toàn không chính xác.

Tương tự, mới đây cũng xuất hiện một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại,... mạo danh cơ quan, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bình Dương nhằm trục lợi, lừa đảo người dân có nhu cầu giải quyết công việc, tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHYT.

Cụ thể, khi truy cập trên trang Facebook cá nhân, tìm kiếm bằng từ khóa “BHXH Bình Dương” hoặc “Bảo hiểm xã hội Bình Dương” có thể dễ dàng thấy các trang Facebook cá nhân, hội nhóm công khai liên quan đến việc tư vấn, giải quyết nhu cầu hưởng BHXH một lần và các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Ngoài ra, các nhóm hỗ trợ, thanh lý, cầm cố, mua bán sổ BHXH; dịch vụ tư vấn, giải quyết các loại hồ sơ, giấy tờ mà yêu cầu người dân phải trả phí “hoa hồng”,... diễn ra công khai, có cả số điện thoại trên trang Facebook, Zalo,... để người dân liên hệ.

Đây không phải lần đầu mà trước đó, BHXH Việt Nam đã phát đi nhiều thông tin cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan, viên chức và người lao động cơ quan BHXH để lừa đảo người dân; đồng thời, đã gửi các văn bản đề nghị các cơ quan chức năng liên quan kịp thời ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và thông tin rộng rãi đến người dân, người lao động.

Thông qua sự việc nêu trên, BHXH Việt Nam tiếp

tục khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT cần nâng cao cảnh giác hơn nữa để phòng tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo. Ngoài ra, người dân cũng cần tăng cường tra cứu kiến thức về pháp luật, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn phạm tội, lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp khi thực hiện các thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam, nếu có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua số hotline: 1900.9068 hoặc số 0243.7899999 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ. Hiện nay, BHXH Việt Nam chỉ có 1 trang Fanpage đã được cấp tích xanh của Facebook tại địa chỉ: <https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn>, người dùng cần lưu ý để tránh các trang giả mạo.

**BHXH VIỆT NAM**

# **THÔNG BÁO NỘI BỘ**

**Chịu trách nhiệm xuất bản**

**LÂM TẤN HÒA**

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

**Ban Biên tập**

**LÂM SÁCH**

**VÕ KIM ANH**

**NGUYỄN THỊ AN DAO**

**Trình bày**

**NGUYỄN THỊ AN DAO**

**Ảnh bìa**

*Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh - huyện Cù Lao Dung  
(Ảnh: Thanh Quang)*

**Trụ sở**

247 Nguyễn Trung Trực, TP.Sóc Trăng

ĐT: 0299. 3620258

**Email: [trungtambtgst@gmail.com](mailto:trungtambtgst@gmail.com)**

In tại Cty Cổ phần In Sóc Trăng. Số lượng 4.300 quyển.

Giấy phép xuất bản số 01/GP.XBBT-STTTT

do Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng cấp ngày 14-5-2024.

Kỳ hạn xuất bản: 01 kỳ/tháng. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5-2024.